
sþ. 416. Fyrirspurn [237. mál]
til heilbrigðismálaráðherra um sullaveiki.

Frá Kolbrúnu Jónsdóttur.

1. Hvað hyggst ráðherra gera til varnar gegn útbreiðslu á sullaveiki?
2. Hyggst ráðherra láta gera úttekt á framkvæmd gildandi laga um hundahreinsun?


